

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. แลกเปลี่ยนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการออกแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดโรค การดำเนินการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร อาจจะใช้รูปแบบการประชุมทางไกล เช่น การประชุม VDO Conference แทนการประชุมในห้องประชุม แต่หากจำเป็นต้องประชุมในห้องประชุม ให้มีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย เช่น การนั่งโดยมีระยะห่างกัน มีการทำความสะอาดพรมฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมก่อนการประชุม เป็นต้น

๒. การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบัน สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO – Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non – Violence ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ พระอธิการไพศาล วิสาโล ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO – Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non – Violence ประจำปี ๒๕๖๓ ตามความเห็นที่ประชุม เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ก่อตั้ง “กลุ่มอหิงสา” ซึ่งเชื่อในการต่อสู้กับรัฐอย่างสันติวิธี โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาวิธีพุทธและหลักอหิงสา เป็นผู้เผยแพร่เรื่องสันติวิธีให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นผู้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย และเป็นผู้มีจริยวัตรงดงามและมีการทำงานที่ครบถ้วน และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างคำชี้แจงต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่.../๒๕๖๓ กรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๖๒ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว เห็นว่ามีบางประเด็นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม หรือเห็นควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในการนี้ ได้จัดทำร่างคำชี้แจงฯ ต่อรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย

ประเด็นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

๑. กรณีที่รายงานว่าสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นฝ่ายค้านถูกดำเนินคดีหลายข้อหา ขณะที่หัวหน้าพรรคถูกเพิกถอนสิทธิการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง ทางกรยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกล่าว หลังจากเคยยุบพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กรณีที่รายงานว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ทางกรมปล่อยตัวนายสิริภพ ทรัพย์อรุณ หรือ รุ่งศิลา ซึ่งถูกควบคุมตัวเป็นเวลา ๕๙ เดือน ระหว่างรอการพิจารณาตามข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นายสิริภพฯ ถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่คณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการมีความเห็นว่า เขาถูกควบคุมตัวโดยพลการ

๓. กรณีที่รายงานว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นจำคุกเกษตรกรหญิง ๑๔ คน เป็นเวลาสูงสุดถึง ๑๐ ปี ในคดีที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ฟ้องร้องขอหาบุกรุกพื้นที่ป่า

ประเด็นที่ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้แก่ ประเด็น กรณีที่รายงานว่าผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ควบคุมตัวและส่งกลับ เนื่องจากไม่มีสถานภาพตามกฎหมายไทย ขั้นตอนการพิจารณากำหนดสถานะบุคคลเข้าเมืองที่ทางการประกาศในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผ่านการรับรองในช่วงปลายปี ๒๕๖๒

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ออกคำชี้แจงตามความเห็นของที่ประชุม และให้เพิ่มเติมประเด็นการกล่าวอ้างว่า “ทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของกองทัพ ในหลายกรณีได้บังคับให้พวกเขาหลบหรือถอนคำพูดหรือให้เซ็นเซอร์ตัวเอง...” เฉพาะประเด็นข้อ ๑.๒ มีมติ ๕ ต่อ ๑ ให้ชี้แจง และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำตามความเห็นที่ประชุม และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อตรวจและส่งออกต่อไป

๔. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่

๑. แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการวางระเบิดหน้า ศอ.บต. ยะลา ขณะประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน กสม. ชี้แจงกระแสข่าวลือเจ้าหน้าที่ติดโรคโควิด ๑๙ ไม่เป็นความจริง เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกมาตรการรองรับการบริการประชาชนระหว่างมีคำสั่งให้บุคลากรทำงานที่บ้านแจ้งประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ตามปกติ หรือร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๕. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการตรวจเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่สำนักงาน กสม. ยังคงใช้มาตรการเดิมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย (SUHAKAM) มีหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย (SUHAKAM) ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ขอชื่นชมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยที่มีข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และขอบคุณในความปรารถนาดีต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งในขณะนี้ มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย จำนวน ๒ ท่าน ตรวจพบเชื้อโรค COVID - 19 และกำลังเข้ารับการรักษา และหวังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกคนจะมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้